

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารกรมทางหลวง ระดับกลาง รุ่นที่ ๒๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หลักเกณฑ์	รายละเอียด
๑	คุณสมบัติด้านตำแหน่ง	๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ราชการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ๒) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือ ๓) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง(ฝ่ายบริหาร) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กอง/สำนักงาน/ศูนย์ส่วนกลาง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน) ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี (นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม)
๒	คุณสมบัติด้านอายุ	อายุไม่เกิน ๕๘ ปี นับถึงวันเปิดโครงการฝึกอบรม (**วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**)
๓	คุณสมบัติด้านการฝึกอบรม	ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือหลักสูตรเทียบเท่ามาก่อน เช่น หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ที่จัดดำเนินการโดยกระทรวงคมนาคม หรือจัดโดยสำนักงาน ก.พ.หรือหลักสูตรที่จัดดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ
๔	เอกสารการรับสมัคร	๑) บันทึกส่งผู้สมัครจากต้นสังกัด ๒) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองครบถ้วน ๓) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ๔) คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน/ตำแหน่งบริหาร
๕	การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาจาก	๑) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร ๒) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงาน ๓) อายุราชการ ๔) เรียงลำดับในแต่ละกลุ่ม (ชำนาญการพิเศษ อาวุโส บริหารงานทั่วไป) ๕) กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะคิดตามอัตราส่วนของแต่ละกลุ่ม ๖) คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดและถือเป็นที่สุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารกรมทางหลวง ระดับต้น รุ่นที่ ๑๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

	หลักเกณฑ์	รายละเอียด
๑	คุณสมบัติด้านตำแหน่ง	เป็นข้าราชการกรมทางหลวง ทุกสายงานที่ดำรงตำแหน่ง ๑) ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๒) ระดับชำนาญงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่เริ่มต้นการจัดดำเนินการฝึกอบรม (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
๒	คุณสมบัติด้านอายุ	อายุไม่เกิน ๕๘ ปี นับถึงวันที่เริ่มต้นการจัดดำเนินการฝึกอบรม (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
๓	คุณสมบัติด้านการฝึกอบรม และคุณสมบัติทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> ● ด้านการฝึกอบรม ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับต้น หรือหลักสูตรเทียบเท่าที่จัดโดยกระทรวงคมนาคม หรือจัดโดยสำนักงาน ก.พ. หรือกองฝึกอบรม กรมทางหลวง หรือจัดดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ มาก่อน ● ด้านคุณสมบัติทั่วไป ๑) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพร้อมปรับเปลี่ยน เพื่อพัฒนาแนวคิด วิสัยทัศน์ ที่สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และให้ความร่วมมือปฏิบัติทุกกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๒) มีสุขภาพดี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
๔	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม (การคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด - เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือมีทักษะพิเศษ - ความหลากหลายของตำแหน่ง/สายงาน